



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๕)

ที่ กท ๐๔๐๘/ ๕๖๖๐

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อรับทราบทัศนคติ รวมทั้งข้อเสนอแนะของสื่อมวลชนและคอลัมนิสต์ที่มีต่อการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในเรื่องนั้น ๆ เพิ่มขึ้น มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสิริกาญจน์ จิตวนิชย์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
เรื่อง การเฝ้าระวังการติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์

๑. ประเด็นการวิเคราะห์

๑.๑ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์ในประเทศไทยประจำวันวันที่ ๑๙ ส.ค.๖๔ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ๒๐,๙๐๒ ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ ๒๐,๗๓๐ ราย มาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ ๑๖,๘๘๕ ราย การค้นหาเชิงรุก ๓,๘๔๕ ราย เรือนจำ/ที่ต้องขัง ๑๔๘ ราย ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ ๒๔ ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม ๙๘๙,๘๕๙ ราย หายป่วยเพิ่ม ๒๒,๒๐๘ ราย อยู่ระหว่างการรักษา ๒๐๕,๙๔๖ ราย ในจำนวนนี้อาการหนัก ๕,๔๓๙ ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ ๑,๑๖๘ ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ๓๐๑ ราย อยู่ในกรุงเทพฯ มากที่สุด ๗๙ ราย พบผู้เสียชีวิตที่บ้าน ๔ ราย ที่ จ.ลพบุรี ๒ ราย จันทบุรี ๑ ราย และกรุงเทพฯ ๑ ราย นอกจากนี้ พบผู้เสียชีวิตเป็นหญิงตั้งครรภ์ ๓ ราย ที่ จ.อุบลราชธานี ตรัง และยะลา จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด คือ กรุงเทพฯ ๔,๓๙๒ ราย

๑.๒ นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผอ.สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย และโฆษกกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มสตรีมีครรภ์ว่า ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย. - ๑๘ ส.ค.๖๔ มีหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อสะสม ๒,๓๒๗ ราย เฉลี่ยติดเชื้อ ๕๐-๖๐ ราย/วัน เสียชีวิตรวม ๕๓ ราย มีทารกติดเชื้อ ๑๑๙ ราย เสียชีวิต ๒๓ ราย พื้นที่ที่มีหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อโควิด-19 ค่อนข้างมาก คือ จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จังหวัดที่มีหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อสูงสุด คือ กรุงเทพฯ ๔๖๒ ราย ขณะที่การฉีดวัคซีนยังคงค่อนข้างน้อย จนถึงขณะนี้หญิงตั้งครรภ์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ประมาณ ๒๐,๐๐๐ คน จากจำนวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งปีประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ราย ถือว่ายังฉีดวัคซีนไม่ถึงร้อยละ ๑๐

- จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบหญิงตั้งครรภ์ที่เสียชีวิต ๕๓ ราย ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว ที่พบมากคือ อายุเกิน ๓๕ ปี มีโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคประจำตัวอื่น ๆ เช่น ธาลัสซีเมีย อ้วน และใช้สารเสพติด โดยมีประวัติฉีดวัคซีนโควิด-19 เพียง ๒๒ ราย ที่เหลือยังไม่ได้ฉีด ส่วนผู้ที่ฉีดแล้วเพิ่งจะฉีดได้ไม่กี่วันก็ติดเชื้อ และพบการติดเชื้อและเสียชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ ครั้งหนึ่งติดเชื้อในครอบครัว อีกครั้งหนึ่งติดเชื้อนอกบ้าน เช่น สถานที่ทำงาน ไปในสถานที่คนแออัด เป็นต้น จึงขอให้หญิงตั้งครรภ์เน้นการทำงานที่บ้าน (Work from Home) โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง

- สตรีมีครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด-19 เทียบกับสตรีที่ติดเชื้อที่ไม่ตั้งครรภ์ พบมีโอกาสเข้า ICU สูงกว่า ๒-๓ เท่า ใช้เครื่องหายใจสูงกว่า ๒.๖ - ๒.๙ เท่า ในประเทศไทยพบสตรีมีครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด-19 มีโอกาสเสียชีวิต ๑.๕ - ๘ คน ใน ๑,๐๐๐ คน ซึ่งเป็นจำนวนค่อนข้างสูง ปัจจัยที่ทำให้อาการรุนแรงและเสียชีวิตคือ อายุมากกว่า ๓๕ ปี อ้วน มีโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวานก่อนตั้งครรภ์ ครรภ์เป็นพิษ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีผลกระทบต่อบุตรในครรภ์ โดยทารกมีโอกาสคลอดก่อนกำหนด ๑.๕ เท่า ภาวะทารกตายคลอด (Stillbirth) ๒.๘ เท่า ทารกมีโอกาสเข้า ICU ๔.๙ เท่า และมีโอกาสที่ทารกจะติดเชื้อร้อยละ ๓.๕ แต่ส่วนใหญ่จะไม่มีอาการ

- หญิงตั้งครรภ์ ๑๒ สัปดาห์ขึ้นไป สามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ทุกชนิด ซึ่งคำแนะนำจากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ มีหลายสูตร คือ (๑) เข็มแรกเป็นวัคซีนซิโนแวค เข็ม ๒ เป็นวัคซีนแอสตราเซนเนกา (๒) วัคซีนแอสตราเซนเนกา ๒ เข็ม และ (๓) วัคซีนไฟเซอร์ ๒ เข็ม กรณีจะเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเร็วที่สุดคือสูตรที่ ๑ วัคซีนซิโนแวคเข็มแรก ตามด้วยวัคซีนแอสตราเซนเนกาเป็นเข็มที่ ๒ เนื่องจากใช้เวลาห่างระหว่างเข็มเพียง ๓ สัปดาห์ และเกิดภูมิหลังจากนั้น ๒ สัปดาห์ หากเป็นสูตรที่ ๒ ระยะห่างระหว่างเข็ม ๘ สัปดาห์ ส่วนวัคซีนไฟเซอร์เพิ่งเข้ามาจำนวนไม่มาก อาจยังไม่เพียงพอต่อกับจำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มีกว่า ๕๐๐,๐๐๐ คน อย่างไรก็ตาม ผลข้างเคียงของวัคซีนไม่แตกต่างจากคนทั่วไป จึงไม่ต้องกังวล สำหรับสตรีที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วสามารถตั้งครรภ์ได้ตามปกติ ส่วนสตรีที่วางแผนจะตั้งครรภ์ให้ฉีดวัคซีนครบ ๒ เข็มก่อน เพื่อความปลอดภัยและไม่ต้องตรวจการตั้งครรภ์ก่อนฉีดวัคซีน

๒. ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรดำเนินการ

๒.๑ นพ.สุรธรรมชัย วัฒนาธิบดีเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย สธ. กล่าวว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นวงกว้างในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด จากเดิมที่มาตรการสวมหน้ากากอนามัยจะเน้นปฏิบัติเมื่อออกจากบ้าน หรือเดินทางไปที่สาธารณะมีผู้คนหนาแน่น แต่ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อจากการสัมผัสสมาชิกในครอบครัว หรือเกิดกับผู้ใกล้ชิด จึงจำเป็นต้องยกระดับมาตรการป้องกันโควิดขั้นสูงสุด (Universal Prevention) ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยในบ้านให้มากขึ้น เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่คนในบ้าน

- สมาชิกภายในบ้านควรประเมินความเสี่ยงผ่าน "ไทยเซฟไทย" ของกรมอนามัย สธ. หากเป็นผู้เสี่ยงสูง เช่น สัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อทั้งที่มีและไม่มีอาการ ผู้ที่เริ่มมีอาการสงสัยว่าติดเชื้อโควิด-19 ควรตรวจด้วยชุดตรวจ ATK เพื่อคัดกรองเบื้องต้น และขอความร่วมมือทุกคนในครอบครัวสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในบ้าน และต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ใกล้ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยติดเตียงในบ้าน

๒.๒ นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผอ.สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย และโฆษกกรมอนามัย สธ. กล่าวว่า หญิงตั้งครรภ์ไม่จำเป็นต้องตรวจโควิด-19 ทุกราย แต่แนะนำหากรายใดที่มีความเสี่ยง หรือพบมีคนในครอบครัวติดเชื้อโควิด-19 และตนเองเป็นกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง ควรรีบไปตรวจหาเชื้อโดยเร็ว ทั้งนี้ อาการของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด-19 ไม่แตกต่างจากคนทั่วไป พบมากที่สุดคือ ไอ ร้อยละ ๕๐ ปวดศีรษะ ร้อยละ ๔๓ ปวดกล้ามเนื้อ ร้อยละ ๓๗ ไข้ ร้อยละ ๓๒ เจ็บคอ ร้อยละ ๒๘ หายใจหอบเหนื่อย ร้อยละ ๒๖ ที่ผ่านมาหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อไม่ว่ากลุ่มอาการใดแพทย์จะให้นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลทั้งหมด แต่เนื่องจากสถานการณ์ขณะนี้เตียงเต็ม จึงแนะนำกลุ่มอาการสีเขียวหรือไม่มีอาการ สามารถแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) แต่หากอาการรุนแรงขึ้น เหนื่อยหอบ ต้องกลับมารักษาในโรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลสนาม

- กรณีแม่ที่ติดเชื้อโควิด-19 หลังคลอด หากอยู่ในกลุ่มอาการสีเขียว หรือไม่มีอาการ สามารถกอด หรืออุ้มลูกได้ โดยต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ งดหอมแก้มลูก กรณีมีอาการไอ จาม ต้องระวังและหลีกเลี่ยงกอดอุ้มลูก รวมทั้งสามารถให้นมจากเต้าได้ แต่ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือก่อนและหลังสัมผัสลูก หลีกเลี่ยงการไอ จาม ขณะลูกดุนม เช็ดทำความสะอาดหัวนมและลานเต้านมด้วยน้ำอุ่น หากมีอาการเล็กน้อย หรือมาก ให้ใช้วิธีปั๊มนมใส่ถุงให้ญาติป้อน ส่วนแม่หลังคลอดที่ได้รับยาพาราเซตามอล ต้องงดให้นมลูก เนื่องจากยาขับออกมาทางน้ำนมได้ ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 สามารถให้นมลูกได้ตามปกติ

๓. ความคิดเห็นจากสื่อออนไลน์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๓.๑ ประชาชนที่แสดงความคิดเห็นผ่าน www.facebook.com/TNNthailand เห็นว่า หญิงตั้งครรภ์ถือเป็นกลุ่มเปราะบางและอีกหนึ่งกลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นลำดับแรก กระทรวงสาธารณสุขจึงควรกำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการให้บริการวัคซีนโควิด-19 สำหรับหญิงตั้งครรภ์ รวมทั้งการอำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนให้หญิงตั้งครรภ์อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ขณะเดียวกันควรให้ความรู้เกี่ยวกับป้องกันตนเองของหญิงตั้งครรภ์ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการรับวัคซีนโควิด-19 รวมถึงข้อควรปฏิบัติหลังการฉีดวัคซีน เพื่อลดความวิตกกังวลของหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดที่ต้องให้นมบุตร

๓.๒ ประชาชนที่แสดงความคิดเห็นผ่าน www.today.line.me สนับสนุนให้หญิงตั้งครรภ์ทำงานที่บ้าน (Work from Home) เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 พร้อมเสนอแนะให้มีสถานที่ดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด-19 เป็นการเฉพาะ เพื่อความปลอดภัยของมารดาและบุตรในครรภ์

๔. สำนักงานประชาสัมพันธ์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- สำนักงานอนามัย สำนักงานแพทย์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การณรงค์ให้หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ ๑๒ สัปดาห์ขึ้นไป เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งการอำนวยความสะดวกให้แก่หญิงตั้งครรภ์ในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั้งในโรงพยาบาล รวมถึงสถานที่

ฉีดวัคซีนทั้งในและนอกโรงพยาบาลที่ กทม.ดูแลรับผิดชอบ ตลอดจนการส่งเสริมความรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่
หญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่กรุงเทพฯ เกี่ยวกับวิธีดูแลตนเองในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิด

๕. ที่มาของข้อมูล

๕.๑ หนังสือพิมพ์ : เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ,
ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา

๕.๒ สื่อออนไลน์ : www.dailynews.co.th, www.khaosod.co.th, www.thairath.co.th,
www.banmuang.co.th, www.komchadluek.net, www.posttoday.com, www.matichon.co.th,
www.naewna.com, www.thainews.prd.go.th, www.mgonline.com, www.mcot.net,
www.thansettakij.com, www.newtv.co.th, www.news.thaipbs.or.th, www.nationtv.tv,
www.tnnthailand.com, www.js๑๐๐.com, www.innnews.co.th, www.pptvhd๓๖.com,
www.youtube.com, www.today.line.me